



Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

START!

Online Learning

CONTENT

สารบัญ

- 01 - เรื่องเล่าข่าวกิจกรรม
- 02 - บริการวิชาการ
- 03 - สถิติและการเข้าใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ประจำปี 2563 จากการเข้ารับการตรวจประเมินในโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่นำปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งผลงานงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ในโครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่นำปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จำนวน 4 เรื่อง ด้านการบริหารจัดการ 3 เรื่องและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 1 เรื่องดังนี้

- 1) การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก โดยนางสาวธนพร ถมเสาร
- 2) การพัฒนากระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนางสาวชนกภา ทองตัน
- 3) แนวทางการจัดการความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนางสาวสวรินทร์ ยังยืนรัตน์
- 4) การพัฒนารูปแบบการบริการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายทวี นวมนิ่ม

เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานนั้น ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอขอบพระคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้กำลังใจ คำชื่นชม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาของสำนักวิทยบริการต่อไป



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 (ระดับดีมาก) หัวข้อ "การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)" ในโครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่นำปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดโดยงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา



อบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 การพัฒนานักศึกษา)

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การเขียนบรรณานุกรม วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.



จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดการอบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล (20 คน) และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (10 คน) ในการจัดอบรมจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเครื่องมือ Pre-post test และการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินนักศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.69 ผลการวัดความรู้ก่อนการอบรมของนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.50 และหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.00 ดังนั้นการอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนี้

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.69 2. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (24 คน) สาขาวิชาสังคมศึกษา (50 คน) และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (19 คน) ในการจัดอบรมจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเครื่องมือ Pre-post test และการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

1. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.92 และผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรม นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนั้น การอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.92 2. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.76 และผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.70 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ดังนั้นการอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.76 2. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30

3. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.41 และผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.41 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.94 ดังนั้นการอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.41 2. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 92.94 โดยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 การพัฒนานักศึกษา

โดยหลังจากการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ยกเว้น นักศึกษาที่ทำแต่แบบทดสอบและแบบประเมิน แต่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ใบประกาศนียบัตร

หากคณาจารย์ท่านใดสนใจที่จะให้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาของท่าน รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการ และช่องทางการสื่อสารทางไลน์ ID Line: @944jtkcpj

สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	243 คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	- คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	52 คน
จำนวนการใช้หนังสือ	- คน
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	26,391 คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	3,809 คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj